

เริ่มแล้ว !! MOE CUP ครั้งที่ 2 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้นแบบกีฬาประชาชน

นำเสนอเมื่อ : 5 ก.พ. 2562

วันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 08.00 น. ที่สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะนักกีฬา กองเชียร์ ผู้ควบคุมทีม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก



นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ตนนยินดีที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนและเยาวชน การแข่งขันกีฬาก็ล้วนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี รู้จักแพ้รู้จักชนะ การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ป้องกันการถูกชักจูงเขาสู่อายมมุข การใช้สารเสพติด และการดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ด้าน นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานจัดงานเปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญของการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ระดับเยาวชน เพราะจะทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีระเบียบวินัย

รวมถึงเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องได้รับโอกาสด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่น การศึกษา การเล่นกีฬา การออกกำลังกาย เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันการถูกชักจูงเข้าสู่ยาเสพติด และการดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้อง การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อว่า “โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเสริมสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน พัฒนาความสามารถของตนเองสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น สร้างความรัก ความสามัคคี รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเป้าหมายคือ นักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัดสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลาบางส่วน ซึ่งได้ทำการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของแต่ละจังหวัดส่งเข้าแข่งขันครั้งนี้ รวม 3 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี มีนักกีฬาเข้าแข่งขันรวม 16 ทีม แข่งขันที่ สนามกีฬาใน จ.ปัตตานี กีฬาวอลเลย์บอลชายและวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี มีนักกีฬาเข้าแข่งขันรวม 18 ทีม แข่งขันที่สนามกีฬาใน จ.นราธิวาส และกีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี มีนักกีฬาเข้าแข่งขันรวม 8 ทีม และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าแข่งขันรวม 8 ทีม แข่งขันที่ สนามกีฬาใน จ.ยะลา

ทีมประชาสัมพันธ์ จชต. ภาพ/ข่าว